

1

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

BÀI VIẾT NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
NĂM 2024

Tên bài dự thi:

***“Đồng chí Lê Thu Hiền – Người trưởng phòng tận
tụy, có tâm trong công việc”***

Người viết bài: *Nguyễn Thị Hồng Thắm.*

Đơn vị: *Phòng Kế hoạch Tài chính.*

Chức vụ: *Phó trưởng phòng.*

Tháng 4 năm 2024

Đồng chí Lê Thu Hiền, Bí thư chi bộ VII, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Khoa học và Công nghệ là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác, điển hình trong công tác quản lý. Những năm qua, đồng chí đã xây dựng phòng Kế hoạch Tài chính thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Đồng thời, luôn quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện vọng từng cán bộ trong phòng, cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện để cán bộ trong phòng hoàn thành nhiệm vụ và công tác tốt. Đồng chí luôn gương mẫu trong các công tác chuyên môn của phòng. Đặc biệt, đồng chí vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, bằng pháp chế; hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của cơ quan, UBND thành phố, Bộ trong ngành khoa học và công nghệ. Để công tác quản lý đạt hiệu quả cao, ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, bản thân đồng chí tự trau dồi chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý của thành phố; các lớp tập huấn do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức để nắm bắt tình hình, cải tiến công tác chuyên môn, quản lý tại phòng Kế hoạch Tài chính. Nhờ vậy, trong những năm qua công tác chuyên môn của phòng Kế hoạch Tài chính thường xuyên được đổi mới một cách rõ rệt. Ngoài ra, đồng chí còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, viết sáng kiến chuyên môn, cụ thể trong năm 2023 phòng Kế hoạch Tài chính đã đạt được những kết quả to lớn như: (1) Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND thành phố đề xuất HĐND xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách thành phố (thay thế Phụ lục 02 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội). HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội, Phụ lục 08 quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội; (2) bộ phận thường trực của Sở theo dõi, đôn đốc Sở ngành triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy Hà Nội; (3) tham mưu lãnh đạo Sở có tờ trình số 2776/TTr-SKH&CN ngày 30/11/2023 trình UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về việc ủy quyền quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. UBND Thành phố có Thông báo số 843/TB-UBND ngày 14/9/2023 thông báo kết luận của

UBND Thành phố về việc chủ trương ủy quyền quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước cho Sở Khoa học và Công nghệ; (4) tham mưu lãnh đạo Sở đã có Tờ trình số 2169/TTr-SKHHCN ngày 25/9/2025 xin ý kiến Phó Chủ tịch thường trực Thành phố về Lộ trình xây dựng định mức, đơn giá Dịch vụ công và Tờ trình số 2340/TTr-SKHHCN ngày 16/10/2023 báo cáo UBND Thành phố về Rà soát danh mục Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, đến nay các định vụ công đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua ... để nâng cao chất lượng quản lý của ngành khoa học và công nghệ.

Với cương vị là Bí thư chi bộ VII, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, đồng chí luôn phối hợp chặt chẽ giữa các chi bộ, đảng ủy, các phòng ban chuyên môn thuộc Sở, đề cao trách nhiệm chủ động trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chú trọng việc “Học tập” đến “làm theo” từ đó tạo ra chuyển biến rõ nét về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và quần chúng tại phòng Kế hoạch Tài chính. Đ/c đã chỉ đạo đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành khoa học và công nghệ. Từ những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng đầy trách nhiệm đến những cử chỉ nhỏ nhất hỗ trợ cho cán bộ trong phòng cũng như các phòng ban như cung cấp các văn bản, tài liệu phục vụ cho các báo cáo thuộc các công tác chuyên môn của phòng Quản lý khoa học, phòng Quản lý công nghệ, phòng An toàn bức xạ, các Trung tâm thuộc Sở ...

Một điều đáng quý hơn cả, đó là tình cảm mà đồng chí dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Đồng chí dành cho chúng tôi những lời động viên, khích lệ, những lời góp ý chân thành nhất. Đó không đơn giản là quan hệ lãnh đạo với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí, tình anh chị em cao cả. Các đồng nghiệp luôn yêu quý đồng chí Hiền bởi đồng chí Hiền là một tấm gương sáng trong công tác quản lý, tạo sức mạnh bằng tinh thần đoàn kết với tác phong giản dị, yêu thương và luôn giúp đỡ đồng nghiệp một cách chân tình. Với những kết quả đạt được, hàng năm qua bình xét cán bộ, đảng viên.. đồng chí được lãnh đạo Sở ghi nhận

hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm liền nhưng trong lòng cán bộ phòng Kế hoạch Tài chính đồng chí xứng đáng là lãnh đạo phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí thực sự là bông hoa tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đ/c Hiền quả thật là một gương sáng điển hình, là niềm tự hào của phòng Kế hoạch Tài chính chúng tôi. Tôi hi vọng rằng đ/c Hiền của chúng tôi sẽ còn tiến cao tiến xa hơn nữa trong ngành khoa học và công nghệ, luôn được mọi người quý mến, đ/c sẽ mãi là người lãnh đạo phòng, là tấm gương sáng để các đồng nghiệp và noi theo.

Người viết bài



Nguyễn Thị Hồng Thắm

12

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM

Họ và tên: Phạm Quang Anh

Sinh ngày: 26/9/1980

Số điện thoại: 0904902599

Nghề nghiệp: Công chức

Đơn vị công tác: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội

Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công, 258 Võ Chí Công, phường Xuân
La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

Nội dung Bài dự thi

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt việc tốt” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu về sự gương mẫu, trách nhiệm của một đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố. Đó là đồng chí Nguyễn Hữu Kiện - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Kiện là tấm gương của sự Khiêm tốn, dễ gần, gương mẫu và trách nhiệm, đó là hình ảnh người bí thư chi bộ tổ dân phố luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để góp phần xây dựng tổ dân phố, xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”, trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Hữu Kiện - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 phường Thanh Xuân Trung luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực hoạt động với vai trò là bí thư chi bộ tổ dân phố. Mặc dù vất vả là thế, song cái đồng chí nhận được là tình cảm yêu mến và sự tín nhiệm của nhân dân.

Sau khi được các đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu là Bí thư chi bộ tổ dân phố, đồng chí thấy rất vinh dự song cũng lo lắng bởi chưa có nhiều thời gian tham gia công tác tại tổ dân phố, số lượng đảng viên nhiều, dân số chủ yếu là các gia đình trẻ trong độ tuổi lao động thường xuyên đi làm vắng nhà, các hộ gia đình có trình độ dân trí cao, đây cũng là những thuận lợi về trình độ nhận thức của người dân, và thu nhập ổn định về kinh tế, song cũng đặt ra không ít khó khăn trong công tác quản lý và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước và các phong trào thi đua của địa phương.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí có rất nhiều suy nghĩ làm sao để phát triển tổ dân phố ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đồng chí luôn trăn trở phải làm gì để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ những trăn trở đó đồng chí đã tranh thủ xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ phường, cùng với chi bộ xây dựng nghị quyết lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, tổ chức cho nhân dân thực hiện phát triển mạnh hơn về đời sống vật chất và tinh thần. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, chưa nắm hết được thói quen, nề nếp sinh hoạt của nhân dân và đảng viên nhưng đồng chí đã giành không ít thời gian để tiếp xúc, gần gũi với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các đồng chí từng làm công tác lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị nay đã nghỉ hưu về sinh sống trên địa bàn để học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo, đồng thời tích cực nghiên cứu học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, triển khai cho đảng viên, và tổ chức nhân dân thực hiện.

Trên cương vị Bí thư chi bộ, đồng chí luôn bám sát vào Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và tình hình thực tiễn ở tổ dân phố, tại các cuộc họp hàng tháng của chi bộ, đồng chí cùng với tập thể ban chi ủy bàn thảo, xây dựng, ban hành, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết chi bộ thông qua đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực công việc, bảo đảm việc đưa Nghị quyết của chi bộ vào thực tiễn cuộc sống được nhân dân đồng thuận thực hiện, qua đó đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng chi ủy viên, đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa các phong trào, hoạt động của chi bộ, tổ dân phố ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, đồng chí đã xây dựng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế, tránh sự nhàm chán, thụ động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở chi bộ, tổ dân phố, đồng chí luôn cùng tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch mọi việc và tích cực vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành các

chi tiêu, nhiệm vụ, kết quả hằng năm chi bộ luôn được đánh giá thi đua của Đảng ủy phường, tổ dân phố là một trong những điểm sáng trong các phong trào thi đua hằng năm của Ủy ban nhân dân phường.

Bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, đồng chí luôn tích cực làm tốt công tác phối hợp cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động người dân thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được từ những năm trước, hưởng ứng chủ đề chủ đề năm 2023 “Năm chính trang đô thị, chăm lo đời sống người dân”, đồng chí đã cùng với cán bộ, đảng viên, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí trong phong trào thi đua, chính trang đô thị xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, trọng tâm làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường và chính trang đô thị, duy trì tổ dân phố luôn xanh - sạch - đẹp, tổ dân phố đăng ký mô hình đảm bảo 100% các hộ dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Theo đồng chí, muốn thành công trong công tác tổ dân phố, người cán bộ phải thực sự nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mình, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tận tâm, tận lực với công việc, gắn bó với cơ sở, gần gũi với nhân dân và quan trọng hơn cả là phải thực sự có trách nhiệm trên cương vị của bản thân, trong công việc luôn có sự chỉ đạo sát sao từ tập thể chi ủy và sự ủng hộ các chi hội đoàn thể, luôn có bà con nhân dân ủng hộ. Đây chính là động lực lớn để tham gia cùng cấp ủy, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt mọi phong trào thi đua ở địa bàn, nhằm xây dựng tổ dân phố đoàn kết, yên bình và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên gia đình trước hết phải nêu gương để người khác làm theo.

Đồng chí luôn thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người cán bộ Đảng viên. Khiêm tốn, giản dị, không thoái thác, né tránh, việc dễ làm, việc khó bỏ, làm nhiều hơn nói, thẳng thắn, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không tự ý quyết định mọi vấn đề khi chưa lấy ý kiến của nhân dân, gặp việc khó đồng chí luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền địa phương để giải quyết công việc hiệu quả.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Người viết



Phạm Quang Anh

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN "NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT" TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Người dự thi: Nguyễn Thị Hương
Phòng QL Sở hữu trí tuệ

Ở Khu Chung cư tôi ở có một bác bảo vệ già và chăm chỉ, tôi nghe các bác trong khu tôi kể lại rằng ông đã gần bảy mươi lăm tuổi, tóc bạc phơ và lưng hơi gù, nhưng ông còn khỏe lắm! Ông ấy là người bảo vệ của cộng đồng chúng tôi - Ông Nguyễn Văn Thắng – Bảo vệ Chung cư Ecolife Tây Hồ, TDP 16, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tuy rằng tuổi đã cao, nhưng ngày nào ông cũng không nhàn rỗi, một lúc thì nhổ cỏ trong vườn, một lúc thì tưới cây khỏe mạnh, một lúc thì dọn dẹp và dọn rác trong khu dân cư, lúc thì sửa hàng rào bị hỏng.



Nói tóm lại, trừ khi ăn và ngủ, ông Nam đều phục vụ cộng đồng. Các bác trong khu nói thực ra phần ông không có nhiều việc như vậy, ông tự nguyện làm rất nhiều việc, làm hơn mười năm rồi. Trong khi những bác bảo vệ khác đang uống trà và trò chuyện trong khu vực canh gác, thì ông Thắng đổ mồ hôi đầm đìa. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy ông ấy cũng đang làm gì đó cho khu chung cư nhà tôi.



Vì có những người sống như ông Thắng trong cộng đồng nên môi trường chúng tôi sống rất sạch sẽ và hợp vệ sinh. Bạn khó lòng có thể nhìn thấy một mẩu giấy vụn hay một mẩu rác nào. Nhưng bạn có thể nhìn thấy những cành cây đung đưa trong gió đang vẫy tay mỉm cười với bạn, những bông hoa nhỏ mỏng manh đang gật đầu và mỉm cười với bạn. Mỗi khi trở về nhà sau giờ làm việc, bước trên con đường yên tĩnh và thoải mái, sạch sẽ được ông Thắng chăm chút, tôi muốn hát một bài hát để bày tỏ niềm hạnh phúc trong trái tim mình! Nhờ với sự làm việc không mệt mỏi của ông Thắng, ông đã mang lại niềm vui cho mọi người và được mọi người tôn trọng và khen ngợi! Không chỉ sửa chữa đồ dùng trong khu, những đồ chơi ngoài trời cho trẻ em cũng được Bác kiểm tra thường xuyên. Từng đồ chơi Bác đều làm rất cẩn thận, từng con ốc nhỏ đều vít chặt để đảm bảo an toàn trong quá trình các cháu sử dụng. Nếu thấy đồ chơi đó có nguy cơ gây mất an toàn Bác đều báo cáo Ban quản lý để có phương án sửa chữa kịp thời. Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi những hôm trời mưa dù chỉ là vũng nước đọng nhỏ Bác cũng quét để tránh các cháu chạy bị trượt chân, bị ướt, bị ngã. Bác luôn chú ý quan sát từng cánh cửa, từng bóng điện trong khu chung cư. Không những vậy để bảo đảm về công tác PCCC và mỹ quan, Bác còn luôn để ý từng chi tiết nhỏ như dây điện khi chưa được đưa vào ống ghen, những chậu cây xanh treo được bác buộc dây cho chắc chắn và đảm bảo an toàn.



Ban ngày tập nập nhộn nhịp tiếng nói, tiếng cười của trẻ nhỏ, người ra vào là vậy nhưng khi màn đêm buông xuống thì vô cùng vắng lặng. Một mình Bác lại đi xung quanh khu chung cư với chiếc đèn pin trong tay. Tôi nhìn thấy ở Bác là một người tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc. Bác Nam từng nói với tôi rằng: “Hãy sống thật tốt với mọi người bằng cả trái tim và sống trong cuộc sống cần phải có một tấm lòng vì mọi người”.



Nếu xung quanh chúng ta có nhiều người sống tốt bụng và có trách nhiệm như ông Nam, thì thế giới nhất định sẽ trở nên tươi đẹp và ấm áp hơn!

9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:

NGƯỜI LÃNH ĐẠO, NHÀ KHOA HỌC CẦN CÙ, SÁNG TẠO, TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ
NUÔI ONG MANG VỊ NGỌT CHO ĐỜI

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHINH

Ngày tháng năm sinh: 02/11/1981

Số Điện thoại: 0915376276

Nghề nghiệp: Công chức

Đơn vị công tác: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 tòa 16 tầng khu Liên cơ quan, số 258 Võ Chí
Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Ba Vì là vùng đất màu mỡ, được thiên nhiên ưu ái cho thảm thực vật phong phú và đa dạng. TS. Trương Anh Tuấn luôn trăn trở làm thế nào để tận dụng lợi thế sẵn có làm giàu trên mảnh đất quê hương. Và cơ duyên đã đến vào năm 1998, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 (giờ là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) anh được tuyển dụng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu & phát triển Ong – Tổng công ty Ong Việt Nam. Trong quá trình công tác, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức về nghiên cứu và chăm sóc đàn ong, nhận thấy tiềm năng cũng như cơ hội phát triển của nghề nuôi ong, TS. Trương Anh Tuấn đã quyết định gắn bó và phát triển cùng với nghề nuôi ong tại quê hương và đất nước. Sau hơn 26 năm công tác, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, hiện nay TS. Trương Anh Tuấn đang là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ong và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi và cũng là một chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nuôi ong của cả nước. TS. Trương Anh Tuấn đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài báo trong và ngoài nước, đào tạo, tập huấn, giảng dạy đóng góp rất nhiều trong việc phát triển nghề nuôi ong tại Việt Nam.

Với cương vị là một người lãnh đạo của một trung tâm nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực ong, TS. Trương Anh Tuấn luôn phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, cùng với tập thể lãnh đạo Trung tâm luôn luôn giữ vững đoàn kết nhất trí, tích cực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sau 2 năm kể từ khi thành lập (từ năm 2021), từ một đơn vị đang gặp nhiều khó khăn, Trung tâm đã phát triển và tạo dựng được vị thế và vai trò đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đóng góp tích cực trong việc xây dựng chính sách, chiến lược phát triển, các tiêu chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực Ong. Hàng năm, Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện trên dưới 15 nhiệm vụ khoa học các cấp (nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố, cấp tỉnh...) và hợp tác quốc tế. Tất cả các đề tài nghiên cứu đã được tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu và được đánh giá tốt góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm mật ong.

Là một nhà khoa học, mặc dù rất bận rộn trên cương vị quản lý TS Trương Anh Tuấn, luôn tận tâm, say mê và dành nhiều nhiệt huyết với sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Đến nay, TS. Trương Anh Tuấn đã và đang tham gia chủ trì và thực hiện nhiều đề tài giá trị, ý nghĩa về lĩnh vực ong như đề tài cấp nhà nước “*Khai thác và phát triển ong mật không ngòi đốt tại một số tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc*”, đề tài cấp Bộ “*Sản xuất thử nghiệm thức ăn bổ sung thay thế phấn hoa cho ong ngoại (Apis mellifera)*” và đặc biệt tham gia đóng góp chính vào việc thực hiện các đề tài cấp thành phố Hà Nội như đề tài “*Nghiên cứu quy trình công nghệ thiết kế,*

ché tạo hệ thống thiết bị sản xuất thức ăn cho ong và ứng dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, “*Hoàn thiện thiết kế, chế tạo và ứng dụng hệ thống thiết bị hạ thủy phân mật ong kiểu bơm nhiệt tại vùng nuôi ong nội thành phố Hà Nội*” Các đề tài này đã được nghiệm thu và đang được ứng dụng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất, hộ nuôi ong.. trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra TS. Trương Anh Tuấn là tác giả của trên 20 bài báo đăng trên tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh những công trình, đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng, ý nghĩa, TS. Trương Anh Tuấn cũng luôn tích cực tham gia các chương trình tập huấn, chuyển giao các kỹ thuật mới cho người nuôi ong, hướng dẫn cho các sinh viên, học viên làm luận án, làm đề tài nghiên cứu, truyền niềm yêu thích, say mê đối với nghề nuôi ong nhằm phát triển đội ngũ kế cận cũng như phát triển nghề nuôi ong của nước ta trong tương lai.

Với những đóng góp, cống hiến đáng trân trọng xuyên suốt thời gian đã qua, TS Trương Anh Tuấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được cấp trên tin yêu, đồng nghiệp tin nhiệm, tin tưởng, vinh dự nhiều lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như nhiều giấy khen của công đoàn các cấp.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:
NGƯỜI GÌN GIỮ CHIẾC NÓN LÁ QUÊ HƯƠNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Bắc

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1981

Số Điện thoại: 0357338518

Nghề nghiệp: Công chức

Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Công nghệ – Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ,
thành phố Hà Nội

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá

Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha...

Nghe câu hát thân thương, quen thuộc ấy tôi chợt nhớ đến một người phụ nữ đôn hậu với danh hiệu mà rất nhiều người nhắc tới: Đại sứ nón - Nghệ nhân Tạ Thu Hương.

Lần đầu tiên gặp chị là khi tôi cùng Đoàn công tác phối hợp liên ngành tổ chức đợt kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội và được nghe chị chia sẻ: Bao đời nay, trong tiềm thức đã ghi sâu vào tâm trí mỗi người con Việt Nam, chiếc nón lá là “người bạn” đồng hành che nắng, che mưa, luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dân lao động. Thế nhưng, cuộc sống luôn vận động và phát triển ngày càng hiện đại, nhịp sống hối hả khiến chiếc nón ngày càng bị thay thế bởi những chiếc mũ thời trang, theo thị hiếu của khách hàng. Vì thế, nghề làm nón đã gặp rất nhiều thách thức, người dân trong làng không thể dựa vào thu nhập từ những chiếc nón, nghề làm nón đứng trước nguy cơ bị mai một. Là một người con sinh ra và lớn lên từ làng quê ấy, với tình yêu quê hương và tâm huyết với nghề, chị Tạ Thu Hương luôn trăn trở làm sao để bà con dân làng “sống” được với nghề, để không những chiếc nón lá của làng Chuông không bị mai một mà còn được mang đi khắp nơi trên thế giới. Được biết để đứng vững trước vòng xoáy của nền kinh tế thị trường, chị đã phải tìm tòi, nghiên cứu để cải tiến chiếc nón lá truyền thống như kết hợp với lụa, làm nón thêu, vẽ tranh trên nón với chất liệu đặc biệt để chiếc nón được bền, đẹp mà không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, rồi dần dần đột phá, làm nên những kiểu dáng độc đáo như làm nón chum, nón xòe,...vv. Chị kể về niềm khát khao mang chiếc nón đi khắp nơi trên thế giới, bao vất vả, gian nan từ những lần đầu tiên đi tìm đầu mối xuất khẩu cho đến nay chị tự hào là người đã xuất được xấp xỉ 30.000 chiếc nón sang các thị trường Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hơn 20 lao động là người dân xung quanh.

Hôm nay, gặp lại chị trên chính mảnh đất quê hương chị, được chứng kiến từng công đoạn thủ công để tạo nên một chiếc nón hoàn chỉnh, từ việc phơi lá từ khi chiếc lá còn xanh, làm sao để có thể thu được những mẻ lá cho màu trắng nõn; rồi nắn nót rẽ từng chiếc lá, là lá bên bếp than hồng, tới công đoạn chọn và xếp lá lên khung, từ lúc ấy, người làm nón mới tởm bắt tay khâu từng mũi khâu lên khuôn lá đã được lồng với lớp mo bên trong. Tới đây, người làm nón phải làm thêm vài bước nữa, chiếc nón mới hoàn chỉnh và được đưa đến tay người tiêu dùng. Mỗi công đoạn tởm là thế, mà bàn tay chị cứ thoăn thoắt, khéo léo uyển chuyển làm hết việc này đến việc khác; Đi cùng chị hàng giờ liền mà chúng tôi nói không hết chuyện, trong đôi mắt đầy tự hào và luôn nở nụ cười của người phụ nữ nhỏ nhắn ấy, cùng tấm lòng đôn hậu của chị còn áp ủ rất nhiều những hoài bão đưa sản phẩm nón Chuông vươn ra thế giới, ước mơ làm giàu

cho bà con bằng chính những sản phẩm truyền thống lâu đời hàng trăm năm của quê hương.

“OCOP” - là cụm từ viết tắt của cụm từ “One Commune One Product” được hiểu là “Mỗi xã một sản phẩm”. Thủ tướng Chính phủ ban hành OCOP như một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và khuyến khích thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Thiết nghĩ, mỗi làng quê, mỗi xã đều có một nhân tố như chị, người Đại sứ nón, nghệ nhân làng nón Tạ Thu Hương, người đã mang chính những giá trị lịch sử lâu đời của làng quê mình để làm giàu cho cộng đồng, thì đất nước chúng ta sẽ sớm trở thành một cường quốc trong khu vực với nền kinh tế phát triển nhưng mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, mang những nét đặc trưng, riêng có khiến cho bạn bè quốc tế tò mò khám phá. Tôi cũng tin rằng, câu chuyện về những việc chị đã và đang làm xứng đáng trở thành tấm gương để lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống ngày nay.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:
CÓ MỘT TÂM LÒNG NHƯ THỂ

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Ngày tháng năm sinh: 25/9/1981

Số Điện thoại: 0904698180

Nghề nghiệp: Công chức

Đơn vị công tác: Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tòa 16 tầng, Khu Liên cơ Võ Chí Công, số 258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội

Hà Nội, tháng 3 năm 2024

CÓ MỘT TÂM LÒNG NHƯ THỂ

Nguyệt Minh

Sinh ra ở Yên Dũng, Bắc Giang, trong một gia đình nghèo khó, bố làm nghề xe ôm, mẹ làm giúp việc, gia đình đông anh em, Lưu Xuân Hậu cái tên không còn xa lạ mà giờ đã trở nên vô cùng gần gũi với bà con huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Từ nhỏ, vì cuộc sống mưu sinh, anh và các chị em theo bố mẹ lên Hà Nội sinh sống. Vì thương bố mẹ, nên từ nhỏ anh luôn mong mình lớn thật nhanh để có thể đi làm, giúp đỡ bố mẹ. Chắc cũng vì xuất phát từ một trái tim lương thiện, anh đã chọn nghề Dược để phát triển sự nghiệp của mình.

Sau một khoảng thời gian vất vả học hỏi, cố gắng, anh cũng tạo riêng cho mình một công ty về lĩnh vực Dược phẩm. Cũng từ đó, anh bén duyên với công việc thiện nguyện là đi giúp đỡ bà con vùng cao, đặc biệt là các bà con dân tộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Từ những ngày đầu đi phát triển thị trường, tìm nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc, dược phẩm, chứng kiến cuộc sống khó khăn, những cảnh đời vất vả của các bà con vùng cao, Hậu đã giúp đỡ nhiều gia đình, lúc đầu chỉ là những khoản tiền nhỏ, những món quà nhỏ. Nhưng dường như, với anh, càng ngày anh càng thấy là chưa đủ, Hậu đã tự nhủ với lòng mình, phải cố gắng nhiều hơn nữa, kiếm nhiều tiền hơn nữa để không những giúp mình, giúp gia đình mình, mà còn giúp người. Không biết từ bao giờ, mục tiêu của anh là làm nhiều hơn nữa, giúp nhiều người hơn nữa, đúng như cái từ dân dã mà anh hay dùng : "Quyết tâm khô máu".

Chính vì vậy, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng, cùng với một tấm lòng đáng trân quý, mặc dù tuổi còn trẻ (sinh năm 1991), Hậu đã làm được rất nhiều việc thiện nguyện cho bà con vùng cao nơi đây: anh giúp đỡ cho nhiều gia đình như: Tặng 20 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho bà con ở Bắc Mê, Lũng Cáng để mở đường giúp bà con vùng cao; Phát 5 tấn gạo cho bà con địa phương ở Bình Phước; Làm nhà mới cho anh Lá tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc; làm cầu cho bà con Vị Xuyên, Hà Giang; Trao 72 triệu đồng cho anh Lữ, Hấu Chua, Hà Giang để làm 1 ngôi nhà nhỏ; Trao 120 triệu đồng cho anh Sính ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang làm nhà; Hỗ trợ gia đình bác Ghiên 35 triệu để chữa bệnh,....

Tài trợ cho xã Lũng Pù, tỉnh Hà Giang dàn máy nghiền đá cho bà con có phương tiện làm đường và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Rồi hình ảnh bà bầu 8 tháng vẫn vất vả đi bóc vắc muru sinh ở Cao Bằng đã chạm tới trái tim của anh, anh cùng những người đồng nghiệp đã hỗ trợ bà bầu 10tr đồng và tài trợ toàn bộ ca mổ cho 2 mẹ con khi trở dạ.

Trong những chuyến đi công tác trên vùng cao của mình, có những lúc anh phát hiện những trường hợp bệnh nặng như trường hợp anh Thắng, bị liệt hơn 10 năm nhưng không có điều kiện chữa trị. Với tấm lòng cao cả của mình, qua sơ khám, thấy bệnh của anh có thể chữa được, anh đã hỗ trợ và về vật chất và liên hệ với bệnh viện gần nhất giúp đỡ anh Thắng có thể đứng dậy và đi lại bình thường

Anh nhận rất nhiều những Giấy khen của các cơ quan nhà nước như: Giấy khen của tỉnh Hà Giang về công tác từ thiện giúp đỡ bà con Mèo Vạc, Giấy khen của huyện, Giấy khen của Mặt trận Tổ quốc huyện... Nhưng có lẽ đối với anh, phần thưởng mà anh thấy cảm động và có ý nghĩa nhất có khi chỉ là cái ôm chân của những em bé vùng cao, với đôi chân trần chạy tới, yêu chú Hậu vì nhờ có chú chúng em có những ngôi nhà không bị dột nát, có khi chỉ là những giọt nước mắt sung sướng, vỡ òa của người mẹ vừa hạ sinh qua cơn nguy kịch, ... hay có khi chỉ là một bài hát tự sáng tác của chị người dân tộc để tỏ lòng biết ơn tới Hậu với những ca từ "*Hậu ơi, em là chàng trai kiên trì, làm nên tất cả, mang tới cho đời mùa xuân tươi thắm..*"

Anh quan niệm: Để có một doanh nghiệp thành công, ngoài sự may mắn, nỗ lực của bản thân, người lãnh đạo còn cần tâm sáng và một tấm lòng thiện lương.

Là lãnh đạo 1 doanh nghiệp, nhưng anh Hậu còn là một người con hiếu thảo.

Anh luôn quan niệm: "Tất cả những gì ngon nhất, tốt nhất trên thế giới này tôi đều muốn giành cho bố mẹ. Tôi nỗ lực làm mọi thứ để được nhìn thấy bố mẹ vui vẻ mỗi ngày".

Những lúc đi công tác về hay kết thúc những chuyến từ thiện, anh luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên chăm sóc bố mẹ, tự tay làm những món ăn bổ dưỡng và trò chuyện cùng bố mẹ.

Anh tâm sự: Có những lúc dậy từ 5h sáng mát xa lưng cho bố, bố cứ cầm lấy tay và bảo: Bố muốn con ở nhà nhiều hơn, con nghỉ ngơi đi, đừng làm nhiều quá.... Những lúc như thế, tim mình cứ thất lại, mình cũng muốn lắm..., nhưng nghĩ cuối cùng, những việc mình làm cũng là cho gia đình, người thân của mình, xa hơn nữa là giúp đỡ nhiều người nghèo khó hơn trong xã hội. Nghĩ tới điều đó, mình lại thêm động lực bước tiếp. Ngoài kia, trên những vùng cao còn rất nhiều những mảnh đời, những gia đình cần mình giúp đỡ và ...anh lại lên đường.

Vẫn là câu nói với nụ cười ấy:

"Niềm vui càng nhiều thì trọng trách càng lớn"

*Sống bây giờ không chỉ vì bản thân mà còn vì rất nhiều người khác nữa
Vậy cho nên lúc nào cũng phải khô máu thôi” (cười)*

Tôi thiết nghĩ, trong một xã hội phát triển như ngày nay, những tấm gương đáng trân quý như anh Hậu cần được nhân rộng, những việc làm của anh đã đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, chương trình giảm nghèo ở các xã, huyện vùng cao. Tinh thần hăng hái, tích cực vì cuộc sống cộng đồng của anh Hậu thực sự là tấm gương sáng rất xứng đáng được biểu dương khen ngợi và học hỏi.

Một số hình ảnh trong hành trình thiện nguyện của anh



Hình ảnh anh Hậu phát quà cho bà con dân tộc ở Bắc Mê, Lũng Càng



Hình ảnh anh Hậu chung tay xây nhà cùng bà con dân tộc



Hình ảnh anh Hậu giúp chữa bệnh cho bà con dân tộc



Hình ảnh anh Hậu trao máy nghiền đá cho xã Lũng Phù



Anh Hậu giúp đỡ người bị liệt chữa bệnh



Hình ảnh anh Hậu phát gạo cho bà con Bình Phước



Hình ảnh anh Hậu trao tiền xây nhà cho bà con dân tộc



Hình ảnh anh Hậu chăm sóc bố lúc ốm



Và..... nụ cười luôn nở trên môi

Người viết bài dự thi

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

21

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TÒT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU
NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:
ANH BẢO VỆ CHĂM CHỈ

Họ và tên: Vương Thị Minh Huyền

Ngày tháng năm sinh: 24/7/1979

Số điện thoại: 0984911504

Nghề nghiệp: Công chức

Đơn vị công tác: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

Địa chỉ: Số 89 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

BÀI VIẾT VỀ TẤM GIƯƠNG “NGƯỜI TỐT- VIỆC TỐT” ANH BẢO VỆ CHĂM CHỈ

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Và người mà tôi muốn nhắc đến đó chính là anh Lê Xuân Thủy - người bảo vệ chăm chỉ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Với tinh thần đầy trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhiệt tình, anh Lê Xuân Thủy đã góp nhiều công sức trong việc giữ gìn sự bình yên cho cơ quan.

Anh bắt đầu về làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội từ năm 2014 với vị trí nhân viên bảo vệ. Đến nay là tròn 10 năm gắn bó với cơ quan tôi.

Anh Thủy là một người luôn vui vẻ, hài hước, thật thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Mỗi buổi sáng, khi bước chân vào cổng cơ quan là tôi lại như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc mới vì trước mắt tôi luôn là nụ cười vui vẻ và câu chào thật thân thương đến từ anh. Không chỉ riêng tôi nhận được nguồn năng lượng ấy mà nó được chia sẻ, lan tỏa tới tất cả mọi người trong cơ quan tôi.

Trong công việc anh rất nghiêm túc, trách nhiệm, khách ra vào cơ quan anh đều nắm bắt và kiểm soát chặt chẽ. Mọi người đến cơ quan làm việc đều được anh hướng dẫn chu đáo, tận tình từ chỗ để xe đến chỗ đến chỗ cần liên hệ công tác. Trong những ngày dịch bệnh Covid 19 anh luôn nhắc nhở khách đến làm việc phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch như đeo khẩu trang, xịt tay khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn, góp phần giúp cơ quan vẫn duy trì

hoạt động được ổn định trong những những ngày tháng cả nước gồng mình chống dịch.

Không chỉ nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc. Anh còn rất chăm chỉ, nhiệt tình trong mọi việc. Những lúc anh không có ca trực anh thường làm giúp cơ quan những công việc nhỏ mà không hề nề hà, như thay cái bóng điện bị cháy, sửa cái vòi nước hỏng, thay cái cầu chì, bắt con ốc vít... mà không phàn nàn và luôn làm rất cẩn thận, chu đáo. Mỗi khi cơ quan có liên hoan, anh sẵn sàng vào bếp làm những món ăn ngon để mọi người cùng thưởng thức.

Ngoài sự chăm chỉ, nhiệt tình thì Anh còn là một trong những người làm xanh môi trường của cơ quan tôi. Anh rất yêu thiên nhiên, tranh thủ sau khi hết giờ làm mọi người ra về hết, anh lại lúi húi tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, tỉa cành cho từng khóm cây, chậu hoa trong khuôn viên cơ quan. Nhờ một phần công sức không nhỏ của anh mà cơ quan tôi luôn xanh mát trong những ngày hè oi ả, nóng bức của mùa hè.

Anh cũng rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào do công đoàn phát động như tham gia hiến máu, ủng hộ các quỹ cho dù bản thân mình cũng còn nhiều khó khăn, ... Và anh cho rằng, việc đem niềm vui, hạnh phúc cho người khác là trách nhiệm của anh.



(Anh đứng thứ 3 từ trái sang)

Đằng sau tất cả sự nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc, sự nhiệt tình, chăm chỉ ấy thì không phải ai cũng biết Anh là một người có hoàn cảnh gia đình khó khăn và khá éo le. Một mình anh phải chăm mẹ già và con nhỏ, ngoài những lúc phải trực bảo vệ ở cơ quan thì anh lại tranh thủ làm thêm việc giao hàng để tăng thêm thu nhập lo cho gia đình. Với bản tính thật thà, có trách nhiệm anh được nhiều người tin tưởng, ủng hộ. Ở anh luôn toát lên tinh thần lạc quan, yêu đời, truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.



Nghề bảo vệ không những cần có nghiệp vụ, mà có khi phải đối mặt với nguy hiểm, lại thức khuya dậy sớm. Hơn nữa, người bảo vệ còn phải vượt qua những định kiến xã hội (vì nhiều người nghĩ rằng nghề **bảo vệ** chỉ dành cho những người có trình độ thấp, thường thất nghiệp...) thì mới tồn tại được. Nghề bảo vệ đòi hỏi khi ứng xử phải là người có văn hóa, nói năng chuẩn mực. Trong công việc cần phải cần mẫn và trách nhiệm, trung thực và can đảm để có thể xử lý tình huống, ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Được như vậy mới có thể trở thành một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp được mọi người tin cậy, quý mến.

Bản thân tôi cũng nhận thấy, nhiều người cho rằng, nghề bảo vệ là nghề dành cho những người trình độ thấp và dành cho họ những ánh nhìn, cách cư xử

thiếu tôn trọng và có cả những hành động coi thường. Nhưng khi hiểu rõ về công việc bảo vệ thì mới thấy suy nghĩ đó là sai lầm. Chính những người bảo vệ là những con người cần mẫn, chăm chỉ. Công việc bảo vệ còn là công việc đặc thù bởi khi mọi người chìm trong giấc ngủ là lúc họ phải thức trắng đêm để thực hiện nhiệm vụ. Màn đêm không yên bình như mọi người vẫn thường nghĩ, ngược lại nó vô cùng náo nhiệt. Đó là thời gian hoạt động của trộm cắp, là thời gian tập kích của kẻ quấy phá trật tự an ninh. Vì vậy, đòi hỏi người bảo vệ phải có sức khỏe, sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm để sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách.

Cảm ơn anh, một người bảo vệ tận tâm, trách nhiệm, con người thâm lặng đã mang lại sự bình yên cho chúng tôi.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

25

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:

ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, LUÔN CHỈN CHU, NHIỆT
TÌNH TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG

Họ và tên: Lê thị Bích Hoa

Ngày tháng năm sinh: 23/11/1988

Số Điện thoại: 0384264828

Nghề nghiệp: Công chức

Đơn vị công tác: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

Địa chỉ: Số 89 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội

Hà Nội, tháng 4 năm 2023

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam, tấm gương đạo đức lớn để cả dân tộc ta học tập và làm theo đã từng nói: **“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”**. Để thực hiện lời dạy của Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Những bông hoa ấy không phải ở đâu xa mà chính là những tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời; hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Tất cả những tấm gương ấy đều mong muốn đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về gương “Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt” và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2024. Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu thường xuyên, luôn nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một đồng chí có nhiều năm cống hiến cho sự phát triển của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội; cho công tác tiếp dân của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. Đồng chí: Ngô Quang Tuấn, Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội – Cán bộ chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.



(Đồng chí Ngô Quang Tuấn, người đứng hàng trên, thứ 2 từ trái sang)

Đồng chí Tuấn là điển hình tiêu biểu về công tác tiếp dân, luôn chín chu, nhiệt tình trong mọi hoạt động. Năm 2008, năm có sự thay đổi lớn trong cuộc đời đồng chí Tuấn khi đồng chí chuyển từ một đơn vị ngoài công lập về nhận công tác tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội. Một môi trường làm việc hoàn toàn mới, với rất nhiều công việc chuyên môn, nghiệp vụ mới mẻ mà đồng chí chưa một lần được tiếp xúc, cùng với đó là khối lượng lớn các văn bản liên quan tới công việc được giao mà khi về làm việc tại Chi cục đồng chí Tuấn mới có cơ hội được tiếp xúc,... Song tất cả những điều đó không những không thể làm khó đồng chí Tuấn mà ngược lại nó còn như một động lực khơi dậy lòng đam mê nghiên cứu, tìm hiểu thông tin trong con người đồng chí. Bằng sức trẻ và tinh thần luôn học hỏi, cầu thị, không ngại khó, ngại khổ, cùng với đó là việc tự mày mò nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết công việc nên chỉ sau một thời gian ngắn, đồng chí đã nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Đồng thời đồng chí còn tích cực tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan đưa ra những biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, cũng chính điều này đã giúp đồng chí nhanh chóng tạo được uy tín, sự tin cậy đối với toàn thể anh chị em trong cơ quan.

Những không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, với tinh thần ham học hỏi, luôn cầu thị đồng chí Cường vẫn tiếp tục cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức thông qua việc tham gia nhiều khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân hơn nữa cả về mặt đức và trí nhằm phục vụ tốt cho công việc của chính mình, ngoài ra cũng là để truyền tải, hướng dẫn, hỗ trợ một cách tốt nhất cho các cá nhân, đơn vị những quy định của Nhà nước, của pháp luật về lĩnh vực đồng chí đang đảm nhiệm. Mặt khác đồng chí còn luôn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với đồng nghiệp để không chỉ hoàn thiện hơn nữa chính bản thân đồng chí mà còn chia sẻ được những kinh nghiệm quý báu cho các đồng nghiệp trong quá trình làm việc giúp cho Chi cục ngày càng vững mạnh, phát triển, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, luôn là lá cờ đầu trong các phòng trào thi đua của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, khả năng làm việc dựa trên những kết quả thực tế đạt được tháng 3 năm 2022 đồng chí được điều chuyển công tác sang vị trí Cán bộ chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa và Công nghệ Hà Nội về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – một nhiệm vụ hoàn toàn mới. Nhưng bằng tinh thần ham học hỏi, khả năng tự nghiên cứu tài liệu, luôn cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe và thay đổi cho phù hợp..., những phẩm chất sẵn có luôn thường trực trong mình đồng chí Tuấn đã thổi một luồng gió mới cho công tác tiếp dân, khiến cho việc tới cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính không còn là nỗi ám ảnh với tổ chức/cá nhân.

Luôn khoác trên mình những bộ trang phục lịch sự, cùng với nụ cười tươi rói và kèm theo một lời chào vô cùng thân thiện là điều đầu tiên công dân bắt gặp khi tới thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa và Công nghệ Hà Nội về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình, giải đáp mọi thắc mắc của công dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ công dân khi được đề nghị,... Trong suốt quá trình làm việc, chưa một lần tỏ thái độ hách dịch, cửa quyền,... với công dân. Dù hàng ngày phải giải quyết số lượng lớn hồ sơ, công việc cùng với đó là việc tiếp một lượng không nhỏ công dân tới làm việc song trong suốt quá trình làm việc ấy nụ cười trên môi đồng chí Tuấn vẫn luôn thường trực nụ cười, chính nụ cười ấy như làm xua tan đi mọi mệt mỏi cho mọi người, khiến cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thổi một luồng gió mới. Không chỉ chín chu cho chính bản thân mình mà đồng chí Tuấn còn chín chu về cả thời gian và không gian làm việc, từ khi tiếp nhận công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đồng chí luôn bắt đầu công việc tại cơ quan trước 8h sáng, đồng chí tự mình dọn dẹp toàn bộ không gian làm việc; sắp xếp ngăn nắp hồ sơ, giấy tờ; đồng thời bố trí không gian làm việc – tiếp dân gọn gàng và nhất là luôn xanh.



(Đồng chí Ngô Quang Tuấn hướng dẫn công dân trong quá trình làm việc)



(Không gian nơi đồng chí Ngô Quang Tuấn làm việc)

Mặc dù luôn bận rộn với khối lượng lớn những nhiệm vụ và công việc chuyên môn phải đảm nhiệm, nhưng đồng chí luôn cố gắng sắp xếp quỹ thời gian ít ỏi của mình hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ mỗi khi có anh chị em trong cơ quan cần hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ. Những khi ấy, đồng chí như một người thầy luôn hết lòng, tận tâm với học trò.

Không chỉ nhiệt tình trong công việc, đồng chí Tuấn còn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động đoàn thể thiết thực, hiệu quả của Cơ quan, của Công đoàn tổ chức như: Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, đi đầu trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt...đặc biệt, đồng chí tham gia rất nhiều chương trình “Hiến máu tình nguyện” – một nghĩa cử vô cùng cao đẹp.



(Đồng chí Ngô Quang Tuấn, người mặc áo hồng trong một lần tham gia hiến máu)



(Đồng chí Ngô Quang Tuấn, người đầu tiên từ trái sang trong một lần hiến máu khác)

Trong công việc là như vậy, còn trong đời sống hàng ngày đồng chí Cường luôn là người anh, người đồng nghiệp được tất cả mọi người trong cơ quan luôn yêu quý, kính trọng. Với lối sống giản dị, chan hòa, luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người, mỗi khi anh chị em trong cơ quan gặp khó khăn đồng chí luôn thăm hỏi, động viên, chia sẻ cả về vật chất, tinh thần và cả những kinh nghiệm, những kiến thức quý báu liên quan tới vấn đề đó trong khả năng hiểu biết của mình, để chia sẻ bớt khó khăn cho các anh chị em.

Đó là tại cơ quan, trong gia đình đồng chí là một người con hiếu thảo, một người chồng, người cha mẫu mực. Một người cha luôn giành thời gian và sự kiên nhẫn lắng nghe những ý kiến của con trẻ để từ đó uốn nắn, dạy dỗ con và trở thành người bạn tri kỷ của chính những đứa con của mình. Một người chồng luôn tranh thủ thời gian sau công việc để phụ giúp, san sẻ bớt nỗi vất vả cho người vợ hiền thảo của mình.

Luôn cân đối giữa việc gia đình và công việc tại cơ quan, nhiều năm liền đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, ... ở vị trí công tác nào, áp lực công việc có nặng nề đến đâu thì đồng chí cũng luôn quyết tâm, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tham xây dựng tập thể đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỉ cương, tình thương và trách nhiệm. Đồng chí luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan, của phòng, đoàn kết, nhất trí trong tập thể phòng để tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Ngô Quang Tuấn luôn đi đầu trong việc tìm tòi, vận dụng nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng trong công việc, hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Cơ

quan, của Sở, Ngành và Thành phố, thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để công việc được giao đạt hiệu quả cao. Ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ bản thân đồng chí còn không ngừng tự trau dồi những kiến thức, kỹ năng, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm ... các lớp tập huấn do các cơ quan, đơn vị của Thành phố tổ chức để cải tiến công việc. Nhờ vậy, những công tác chuyên môn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội luôn kịp thời và thường xuyên được đổi mới một cách rõ rệt. Chính điều đó đã đóng góp cho Chi cục ngày càng vững mạnh và phát triển!

29

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG DIỄN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:

NGƯỜI KHƠI DẠY VÀ DUY TRÌ PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC
CHO DÒNG HỌ NGUYỄN THẾ

Họ và tên: Kiều Diệu Phương

Ngày sinh: 15/07/1985

Số điện thoại: 0979972023

Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên

Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Dòng họ Nguyễn Thế ở thôn Sơn Đông, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội là một dòng họ tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Phong trào khuyến học của dòng họ luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của con cháu trong dòng họ ngay từ những ngày đầu thành lập Ban Khuyến học dòng họ Nguyễn Thế. Hiện nay, 100% gia đình trong dòng họ Nguyễn Thế đều là thành viên của Ban Khuyến học và tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện xây dựng quỹ khuyến học. Người tiêu biểu và có những đóng góp cho sự phát triển của Ban Khuyến học ngay từ những ngày đầu thành lập không thể không nhắc tới ông Nguyễn Thế Thanh - Trưởng Ban Khuyến học dòng họ Nguyễn Thế.

Ông Nguyễn Thế Thanh sinh năm 1950, nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai, về hưu năm 2010. Thời trẻ ông Thanh từng đi bộ đội và là thương binh. Hiện tại, ông đang làm trưởng họ của dòng họ Nguyễn Thế. Ông có lối sống giản dị, mẫu mực, hết lòng giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, ông chính là người đã khơi dậy, duy trì và phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài trong cả dòng họ. Ngoài thời gian bên gia đình và dạy bảo con cháu, ông còn tham gia hội cựu giáo chức của xã Tiên Phương và điều hành công tác khuyến học của dòng họ Nguyễn Thế. Với những kinh nghiệm nhiều năm làm công tác giảng dạy và là một người trưởng họ, ông Thanh luôn mong muốn được đóng góp công sức cho sự phát triển giáo dục của dòng họ.

Quỹ khuyến học của dòng họ được thành lập cách đây 10 năm. Là trưởng Ban Khuyến học của dòng họ, ông Thanh luôn tâm niệm làm công tác khuyến học phải thực sự tâm huyết mới mang lại hiệu quả. Vì vậy, ông luôn trăn trở tìm tòi, nghiên cứu phương pháp sáng tạo phù hợp nhất để đưa phong trào khuyến học của dòng họ phát triển hơn. Không chỉ nhiệt tình và có niềm đam mê với công tác khuyến học, khuyến tài, ông Thanh còn tìm hiểu và biết rất rõ về thực tế của các gia đình, nắm được các gia đình còn khó khăn, các gia đình có con em đang trong độ tuổi đến trường. Ông cùng Ban Khuyến học đã tích cực tuyên truyền và vận động các gia đình trong họ tạo điều kiện khuyến khích khi con em mình có thành tích cao trong học tập và lao động.

Từ những việc làm thiết thực của ông Thanh và Ban Khuyến học đã giúp cho truyền thống đáng quý của dòng họ được phát huy. Qua nhiều thế hệ, con cháu trong dòng họ không ai thất học, bỏ học. Các hộ gia đình đều sống hòa thuận, không ai vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống đó, cũng như đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của dòng họ không ngừng phát triển, Ban Khuyến học đã đưa ra những quy ước như: Con cháu đến tuổi đi học đều phải đến trường; mỗi gia đình phải quan tâm chăm lo cho con cháu mình từ việc học đến giáo dục đạo đức... Nhờ đó, thế hệ nào cũng xuất hiện những gia đình, cá nhân nêu gương sáng trong lao động và học tập.

Để khuyến khích, động viên và khen thưởng kịp thời con cháu của dòng họ đạt thành tích cao trong học tập, việc xây dựng quỹ khuyến học được ban khuyến học dòng họ đặc biệt chú trọng. Ngay trong những ngày đầu phát động và thành lập quỹ, ban khuyến học dòng họ đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, hộ gia đình trong dòng họ. Từ nguồn quỹ xây dựng được, ban khuyến học dòng họ đã tổ chức khen thưởng, hỗ trợ cho học sinh là con cháu trong họ đạt thành tích trong học tập, thi cử đỗ đạt. Nhờ phát huy được lợi ích của nguồn quỹ nên nhiều năm nay 100% hộ gia đình trong họ đều phấn khởi, tin tưởng và tự giác ủng hộ xây dựng quỹ.

Từ nguồn quỹ này, hàng năm vào dịp 02/9, dòng họ Nguyễn Thế đều tổ chức Lễ tuyên dương và phát thưởng cho các cháu có thành tích cao và các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Do được động viên, khuyến khích kịp thời, truyền thống hiếu học của dòng họ Nguyễn Thế luôn được duy trì và ngày càng phát triển... Từ 10 năm nay, dòng họ đã động viên, khen thưởng các cháu học sinh giỏi, học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng, là đòn bẩy để con em thi đua học tập, đồng thời trích quỹ mua sách vở, giấy bút tặng học sinh có kết quả học tập cao. Những việc làm thiết thực này đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua giữa các gia đình trong dòng họ, động viên con em phấn đấu vươn lên để báo công với tiên tổ và xác định học để xây dựng cuộc sống mới ấm no hơn. Đến nay, dòng họ có 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, không có cháu nào phải bỏ học giữa chừng; 100% gia đình trong họ đã tự nguyện tham gia Chi hội Khuyến học dòng họ. Được gia đình, dòng họ chăm lo, khích lệ, nhiều học sinh trong họ đã ý thức vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, tỷ lệ các cháu đỗ vào các trường cấp ba và đại học tăng lên hàng năm.

Phong trào khuyến học phát huy hiệu quả đã tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà trong dòng họ Nguyễn Thế xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần giữ vững an ninh trật tự thôn, xóm. Đây là động lực để Ban Khuyến học và mỗi cá nhân, gia đình trong dòng họ tiếp tục phấn đấu, góp sức đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập của dòng họ Nguyễn Thế ngày càng phát triển./.

15

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Tên bài dự thi:

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ TÂM - TÂM GƯƠNG
TIÊU BIỂU “SỨ MỆNH TRỒNG NGƯỜI”

Họ và tên: Lê Đặng Linh Chi

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1975

Số Điện thoại: 0912573599

Nghề nghiệp: Công chức

Đơn vị công tác: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Số 258, Đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

BÀI DỰ THI

Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2024

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho những người xung quanh phải học tập và noi theo. Nhiều trong số họ là thầy, cô giáo - những người mang sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội đã tin tưởng trao cho, những người thầy không quản khó nhọc, hết mình vì học sinh thân yêu. Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong ngành giáo dục. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm – Hiệu trưởng trường Liên cấp Tuệ Đức.

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Cô có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành một giáo viên tiểu học vừa dịu dàng, vừa vui tính, nhưng lại nghiêm khắc trong công tác chuyên môn và rất năng động sáng tạo trong công việc. Cô giáo Tâm có giọng nói dịu dàng, cách nói chuyện nhẹ nhàng và tính cách thẳng thắn. Phải chăng chính phong cách ấy đã phần nào khiến những bài giảng của cô luôn được học sinh say mê. Cô đã chứng tỏ chuyên môn vững vàng của mình, sức "thu hút" với học sinh qua việc đào tạo được những thế hệ học sinh chăm ngoan và nhất là các em đều rất năng động, sáng tạo. Qua quá trình công tác, với nền tảng sẵn có, lại thêm sự chịu khó học hỏi, cô giáo Tâm ngày càng được đồng nghiệp quý mến, được phụ huynh, học sinh tin tưởng và yêu quý.

Với các đồng nghiệp, cô giáo Tâm luôn là một người thân thiện, cởi mở. Ấn tượng đậm nét nhất về cô trong mắt đồng nghiệp có lẽ là sự tận tình, say mê trong công tác, là chất "lửa" ẩn sau vẻ ngoài nhẹ nhàng. Làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và cũng "hết mình" trong các hoạt động phong trào, sẵn lòng trao đổi, giúp đỡ mọi người, đó là lí do khiến cô được hội đồng sư phạm nhà trường luôn đánh giá cao. Cô đã nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Với những đóng góp ấy, cô giáo Tâm đã từng bước giữ các chức danh lãnh đạo của trường Tiểu học Lê Lợi – Hà Đông và trước khi nghỉ hưu theo chế độ cô là Hiệu trưởng của trường Tiểu học Lê Lợi.

Với tấm lòng nhiệt huyết, quan tâm đến con trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Tâm lại tiếp tục cống hiến sức mình với môi trường làm việc mới, trường Liên cấp Tuệ Đức. Cô chia sẻ “Mình còn sức, còn tâm huyết, lại thêm bao nhiêu năm kinh nghiệm, về nghỉ thì không đành lòng, lớp trẻ bây giờ có trình độ chuyên môn tốt nhưng kỹ năng và kinh nghiệm dạy trẻ chưa có nhiều”. Ở trường Liên cấp Tuệ Đức, với đội ngũ giáo viên còn trẻ và năng động, cô đã tận tâm truyền cảm hứng, kỹ năng đến với thế hệ giáo viên trẻ để bồi dưỡng cho những thế hệ giáo viên kế tiếp về sau.

Ngoài công việc ở trường, với tuổi đã ngoài 60 nhưng cô giáo Nguyễn Thị Tâm còn trăn trở với cuộc sống của nhiều người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Từ khi còn công tác tại trường tiểu học Lê Lợi và đến nay là trường liên cấp Tuệ Đức, cô Tâm luôn là người đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Cứ đến cuối tuần hay những ngày hè rảnh rỗi với bao người thì cô Tâm lại là người bận rộn nhất. Cô kêu gọi bạn bè, gia đình, người thân, nhà hảo tâm cùng tham gia các chương trình thiện nguyện đến các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Cô đã nhiều lần đi đến các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, gặp gỡ và trao tận tay các cụ già, em nhỏ những món quà ấm tình người.

Dẫu biết rằng công ơn thầy cô như “trời biển”, nhưng chúng ta càng thấy ấm lòng hơn khi còn đó những tấm lòng chân ái đang ở và luôn ở bên cạnh chúng ta, những thầy cô đáng quý.